



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๑๔,๘๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สพฐ. ต้น 'ห้องเรียนกลับทาง' ตึง มศว ลุยพัฒนา เน้นเด็กค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเนื้อหาดิจิทัล

สพฐ.เร่งพัฒนา "ห้องเรียนกลับทาง" ผันัก มศว ประสานมิตร ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เน้นเด็กค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเนื้อหาดิจิทัลที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชน สำหรับใช้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการค้นคว้าจากเนื้อหาที่หลากหลายประกอบไปด้วยภาพวิดีโอ บทเรียน และบททดสอบ ที่รองรับภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย ตั้งแต่ทศวรรษ อาจารย์กว่า 200 ชีวิต จาก 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางหวังกระตุ้นให้เด็กไทยรู้จัก และเข้าใจ กระบวนการคิด และวิเคราะห์ ให้เป็นการพัฒนาการรับรู้แบบบูรณาการทั้ง ฟัง คิด พูด อ่าน และเขียน ให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงบทเรียนที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับเยาวชนในต่างประเทศ และเป็นการเติมเต็มนโยบายของรัฐบาลใน "โครงการหนึ่งแสนชีวิตเพื่อการศึกษาไทย" ให้มีทิศทางที่ถูกต้อง และเนื้อหาที่สมบูรณ์

ดร.พิเชษฐ จัปจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิชาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวคิด หลักการ และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้วยกระบวนการบันได 5 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล จากการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัลตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถดำเนินการกิจกรรมตามแนวคิดดังกล่าวได้ แต่อุปสรรคที่สำคัญต่อการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นการช่วยเหลือที่สำคัญคือการให้โอกาสครูและผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อผสมที่ประกอบด้วยเนื้อหา และแบบทดสอบ ทาง สพฐ.จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการทำโครงการ



วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับทาง และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และได้รับความร่วมมือจากครู อาจารย์กว่า 200 คน จาก 100 โรงเรียน มาร่วมพัฒนาหลักสูตร

โดยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างห้องเรียนกลับทาง และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามการดำเนินงานโดยวิธีพิเศษติดตามและให้ข้อมูลย้อนกลับการดำเนินงาน โดยเริ่มจากครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และจะทำการศึกษาผลการดำเนินงาน โดยเน้นการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการดำเนินการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาดิจิทัล โดยกิจกรรมในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลักๆ ที่ไม่เกี่ยวกับทฤษฎี ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจะอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนกลาง โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่ เป็นโรงเรียน World Class และมี Program EP (English Program) จำนวน 100 โรงเรียน ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 2 คน โดยจะอบรม 3 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผล ระดับภูมิภาค พร้อมติดตามผลเชิงปฏิบัติจากโรงเรียน 100 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมระดับภูมิภาค โดยมีระยะเวลาอบรม 1 วัน วันละ 7 ชั่วโมง ทั้งจากอบรมระดับภูมิภาค ผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2

ครั้ง จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก สพฐ. เพื่อรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้อย่างห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study) จาก discovery education และ มศว การประกวดแผนการสอน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์ส่งแผนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้อย่างห้องเรียนกลับทาง และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเข้าประกวด เพื่อชิงรางวัลถ้วย และโล่รางวัลจาก สพฐ. โดยการแข่งขันทันทีออกเป็น ระดับภูมิภาค 4 ภาค ภูมิภาคละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล ซึ่งการส่งผลงานเริ่มส่งตั้งแต่วันที่เริ่มต้นไป และปิดรับผลงานสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และประกาศผลในวันเปิดโครงการ เดือนมีนาคม 2557 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page ของโครงการ www.facebook.com/flipped-classroomthailand

ดร.พิเชษฐ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีพิเศษติดตามผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละภูมิภาคภาคละ 1 โรงเรียนอีกด้วย โดยจะเริ่มจากภาคกลาง โรงเรียนมีนท่าทอง, โรงเรียนอนุบาลระยอง ภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนพุทธสิริโสภณ ภาคตะวันออกโรงเรียนโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และภาคใต้ โรงเรียนอนุบาลชุมพร อีกด้วย

